

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG
BAN QUẢN LÝ CÔNG VIÊN
ĐỊA CHẤT ĐẮK NÔNG

Số. 86./BQL

V/v báo cáo phục vụ Hội nghị đánh giá
tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an
 ninh 9 tháng đầu năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Nông, ngày 23 tháng 9 năm 2019

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh

Thực hiện Công văn số 4443/UBND-KTTH ngày 17/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, về việc xây dựng báo cáo phục vụ Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm 2019.

Ban Quản lý Công viên Địa chất Đắk Nông báo cáo kết quả sơ bộ về công tác thẩm định, nhiệm vụ từ nay đến khi được công nhận là công viên địa chất toàn cầu và phương hướng những năm tiếp theo phục vụ Hội nghị (có báo cáo kèm theo).

Ban Quản lý Công viên Địa chất về báo cáo kết quả sơ bộ về công tác thẩm định và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh, PCT UBND tỉnh, kiêm GD BQL CVĐC;
- Các PGĐ BQL CVĐC;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Lê Thị Hồng An

**Báo cáo kết quả sơ bộ về công tác thẩm định và phương hướng nhiệm vụ
phát triển Công viên địa chất Đắk Nông trong thời gian tới**
(Kèm theo Công văn số 86 /BQL ngày 23 tháng 9 năm 2019
của Ban Quản lý Công viên Địa chất Đắk Nông)

Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 17/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông về việc xây dựng Công viên địa chất Đắk Nông trở thành công viên địa chất toàn cầu, Ban Quản lý Công viên địa chất Đắk Nông đã phối hợp với các chuyên gia tư vấn, đơn vị và địa phương liên quan tham mưu Ban chỉ đạo xây dựng Công viên địa chất Đắk Nông và Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung liên quan đến việc xây dựng và phát triển Công viên địa chất Đắk Nông theo mô hình của Mạng lưới công viên địa chất toàn cầu.

Theo đó, trên cơ sở các kết quả của Đề tài “Nghiên cứu, điều tra đánh giá di sản địa chất, xây dựng công viên địa chất khu vực Krông Nô, tỉnh Đắk Nông” và kết quả “Điều tra, khảo sát, nghiên cứu bổ sung, đánh giá, xếp hạng các giá trị di sản, xác định phạm vi, quy mô để xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận Công viên địa chất toàn cầu ở tỉnh Đắk Nông”, Ban Quản lý Công viên địa chất Đắk Nông đã phối hợp với các tổ chức liên quan và nhóm chuyên gia tư vấn để xây dựng hồ sơ Công viên địa chất Đắk Nông, hướng nơi đây thành “Xứ sở của những âm điệu”, bước đầu hình thành 03 tuyến du lịch với 44 điểm phục vụ thẩm định để trình UNESCO vào tháng 11/2018 làm cơ sở xem xét, thẩm định và công nhận là Công viên địa chất toàn cầu theo các quy định của UNESCO.

Song song với quá trình hoàn thiện hồ sơ, Ban Quản lý Công viên địa chất Đắk Nông đã tham mưu UBND tỉnh tập trung nguồn lực đầu tư, hình thành cơ sở hạ tầng và trang thiết bị cơ bản bước đầu để phục vụ thẩm định chính thức Công viên địa chất Đắk Nông và phát triển du lịch của Công viên địa chất. Theo đó, UBND tỉnh đã cấp bổ sung dự toán năm 2019 cho các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan với số tiền 7.899.232.000 đồng để hỗ trợ xây dựng phát triển du lịch Công viên địa chất bao gồm các điểm đỗ xe, điểm dừng chân, hệ thống pano quảng bá trên các tuyến đường, biển bảng chỉ dẫn đến các điểm di sản, điểm tham quan và mua sắm các vật dụng của Công viên địa chất như thùng rác, biển bảng đối tác, kệ trưng bày tài liệu đảm bảo phục vụ công tác thẩm định.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý Công viên địa chất Đắk Nông cũng khuyến khích, từng bước hình thành hệ thống đối tác của Công viên địa chất cung cấp dịch vụ phục vụ nhu cầu phát triển du lịch, bao gồm đối tác cung cấp dịch vụ lưu trú, ăn uống du lịch, sản phẩm quà tặng lưu niệm, vận chuyển du lịch và các mô hình tham quan du lịch theo 03 tuyến du lịch của Công viên địa chất và ở trung



tâm tình lý, huyện lý, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng và khuyến khích người dân tham gia vào các hoạt động du lịch. Đây là cơ sở để nâng cao đời sống và phát triển kinh tế bền vững cho cộng đồng dân cư trong vùng công viên địa chất.

Sau khi triển khai công tác chuẩn bị như trên, Ban Quản lý Công viên địa chất Đăk Nông đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức đón Đoàn chuyên gia UNESCO đến thăm định thực địa tại Công viên địa chất Đăk Nông và đạt được một số kết quả khả quan. Trên cơ sở đó, Ban Quản lý Công viên địa chất Đăk Nông báo cáo kết quả sơ bộ về công tác thăm định, nhiệm vụ từ nay đến khi được công nhận là Công viên địa chất toàn cầu và phương hướng những năm tiếp theo (đến khi tái thăm định, dự kiến vào năm 2023) như sau:

1. Kết quả sơ bộ về công tác thăm định Công viên địa chất Đăk Nông của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO

Trên cơ sở Công hàm của Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam đệ trình hồ sơ lên tổ chức UNESCO đề nghị thăm định Công viên địa chất Đăk Nông thành Công viên địa chất toàn cầu, Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO đã kiểm duyệt hồ sơ bước đầu và cử chuyên gia của Mạng lưới đến thăm định chính thức tại thực địa Công viên địa chất Đăk Nông theo quy định của UNESCO.

Để đón đoàn thăm định chính thức của UNESCO thăm định thực địa tại Công viên địa chất Đăk Nông, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 334/KH-UBND ngày 27/6/2019 về việc đón Đoàn thăm định chính thức của UNESCO tại Công viên địa chất Đăk Nông. Theo đó, UBND tỉnh giao các đơn vị, địa phương phương liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết và tổ chức đón đoàn chuyên gia của UNESCO đến thăm định theo 03 tuyến du lịch của Công viên địa chất Đăk Nông từ ngày 07 - 11/7/2019.

Qua khảo sát, các chuyên gia UNESCO đánh giá cao tiềm năng, thể mạnh và kết quả đạt được trong công tác xây dựng và phát triển Công viên địa chất Đăk Nông cũng như công tác chuẩn bị đón tiếp và phục vụ Đoàn thăm định tại thực địa. Kết thúc chuyến khảo sát, nhóm chuyên gia thăm định đã cảm ơn và thông tin những cảm nhận tích cực về chuyến công tác. Tại cuộc họp sau thăm định thực địa vào ngày 11/7/2019, các chuyên gia thăm định của UNESCO đã trao đổi, nhận xét và ghi nhận, chúc mừng những nỗ lực, kết quả mà Công viên Địa chất Đăk Nông đã đạt được trong thời gian qua.

Đến nay, kết quả thăm định sơ bộ đã được các chuyên gia trình lên Hội đồng thăm định để xem xét mức độ đáp ứng các tiêu chí của UNESCO vào ngày 01/9/2019 tại Hội nghị của Mạng lưới Công viên địa chất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương diễn ra từ ngày 31/8 đến 07/9/2019 tại Indonesia (xem xét cùng với 06 Công viên địa chất ứng viên khác). Tại các hoạt động bên lề Hội

ngợi, Đoàn công tác của tỉnh Đắk Nông đã có dịp tiếp cận các thành viên Hội đồng thẩm định và thu thập được nhiều ý kiến đánh giá cao từ các thành viên tham gia Hội đồng thẩm định. Nhìn chung, Hội đồng thẩm định rất hoan nghênh, ủng hộ và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực và kết quả đạt được của chính quyền và nhân dân trong vùng Công viên địa chất Đắk Nông trong việc hình thành và phát triển Công viên địa chất như hiện nay.

Tuy nhiên, kết quả cuối cùng sẽ do Hội đồng thẩm định của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO xem xét lần cuối để quyết định vào tháng 4/2020. Đây là thời gian để các Công viên địa chất thành viên và các chuyên gia của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu phản biện (nếu có) và điều chỉnh bổ sung hoàn thiện hồ sơ của Công viên địa chất Đắk Nông. Do đó, từ nay đến tháng 4/2020, Công viên địa chất Đắk Nông cần phải thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo hồ sơ được thông qua và công nhận là Công viên địa chất toàn cầu.

2. Nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến khi được công nhận là Công viên địa chất toàn cầu (tháng 4/2020)

Để xây dựng và phát triển Công viên địa chất Đắk Nông theo các tiêu chí của Mạng lưới công viên địa chất toàn cầu UNESCO, đảm bảo hồ sơ được Hội đồng thẩm định của UNESCO thông qua, trong thời gian từ nay đến khi được công nhận là Công viên địa chất toàn cầu, Công viên địa chất Đắk Nông cần ưu tiên triển khai một số nội dung công việc sau:

- Tiến hành thực hiện nhiệm vụ tích hợp, điều chỉnh và hoàn thiện hồ sơ Công viên địa chất Đắk Nông theo quy định của UNESCO; Xây dựng Kế hoạch quản lý Công viên địa chất Đắk Nông; Khoanh vùng xác định khu vực cần bảo tồn và phát huy tổng thể các loại hình di sản của Công viên địa chất Đắk Nông (đây là các nhiệm vụ đã được giao tại Thông báo kết luận số 1219/TB-VPUBND ngày 27/11/2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về ý kiến kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo xây dựng Công viên địa chất Đắk Nông).

Trong đó, việc “Tích hợp, điều chỉnh và hoàn thiện hồ sơ Công viên địa chất Đắk Nông theo quy định của UNESCO” và “Xây dựng Kế hoạch quản lý Công viên địa chất Đắk Nông” là 02 nhiệm vụ cấp bách nhằm hoàn thiện hồ sơ để Hội đồng thẩm định xem xét, thông qua hồ sơ và công nhận là Công viên địa chất toàn cầu. Để triển khai các nhiệm vụ này, Ban Quản lý Công viên địa chất Đắk Nông đang trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề cương các nhiệm vụ để triển khai thực hiện từ nay đến tháng 4/2020 (trước khi Hội đồng thẩm định lần cuối).

Việc tiến hành “Khoanh vùng xác định khu vực bảo tồn và phát huy tổng thể các loại hình di sản của Công viên địa chất Đắk Nông” là nhiệm vụ cần bắt



đầu triển khai trước khi được công nhận là Công viên địa chất toàn cầu làm cơ sở để triển khai các kế hoạch bảo tồn và quy hoạch liên quan nhằm phát triển kinh tế xã hội vùng Công viên địa chất theo hướng bền vững.

- Khuyến khích các nguồn lực để phát triển các điểm đã được hình thành theo 03 tuyến du lịch của Công viên địa chất nhằm phục vụ du khách tham quan. Hình thành thêm các tuyến, điểm mới của Công viên địa chất để đa dạng hóa sản phẩm du lịch và mở rộng vùng tham quan cho du khách; Tiến hành xây dựng các sản phẩm du lịch, dịch vụ chất lượng cao. Khuyến khích, phát triển các đối tác của Công viên địa chất tham gia cung ứng dịch vụ phát triển du lịch Công viên địa chất.

Đây là hoạt động chính của Công viên địa chất, trong thời gian qua mới chỉ hình thành sơ bộ cơ sở vật chất tại các điểm để phục vụ thăm định, chưa đảm bảo các điều kiện để phục vụ nhu cầu phát triển du lịch của Công viên địa chất. Do vậy, trước khi được công nhận là Công viên địa chất toàn cầu cần khuyến khích các tổ chức, cá nhân phát triển thêm trên cơ sở các điểm đã có và bổ sung thêm các điểm mới, đa dạng hóa sản phẩm du lịch để đảm bảo khi được công nhận là Công viên địa chất toàn cầu sẽ sẵn sàng đón khách du lịch đến với Công viên địa chất Đắk Nông.

- Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục cho cộng đồng địa phương, đặc biệt là đối tượng học sinh nhằm nâng cao nhận thức về Công viên địa chất và ứng dụng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng để đảm bảo cộng đồng hiểu được lợi ích và sẵn sàng cho các hoạt động của Công viên địa chất mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng dân cư trong vùng Công viên địa chất.

Đặc biệt là việc thực hiện các khuyến cáo của nhóm chuyên gia tư vấn sau khi thăm định sẽ trực tiếp góp phần hoàn thiện hồ sơ theo đúng các yêu cầu của UNESCO. Do đó, hiện nay Ban Quản lý Công viên địa chất Đắk Nông đang chờ các ý kiến khuyến nghị chính thức từ các chuyên gia thăm định của UNESCO sau chuyến khảo sát, thăm định chính thức để làm cơ sở tham mưu UBND tỉnh giao các cấp, các ngành và địa phương liên quan thực hiện các nhiệm vụ theo khuyến cáo của chuyên gia để đảm bảo công nhận là Công viên địa chất toàn cầu vào tháng 4/2020.

3. Định hướng những năm tiếp theo

Việc được công nhận là Công viên địa chất toàn cầu lần đầu tiên mới chỉ là bước đầu hình thành nên một mô hình để phát triển, do đó để phát triển thực sự thì bản thân Công viên địa chất phải vận động, phát triển không ngừng. Vì vậy, Công viên địa chất Đắk Nông cần có Kế hoạch hành động cho giai đoạn 2019 - 2023 (kỳ thăm định tiếp theo) làm cơ sở cho các đơn vị địa phương triển khai thực hiện, góp phần thúc đẩy các hoạt động du lịch nhằm phát triển bền

vững kinh tế - xã hội của địa phương trong vùng Công viên địa chất, các nội dung cụ thể như sau:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh về mục đích, lợi ích của việc tham gia Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu. Trong đó, chú trọng hơn nữa về công tác tuyên truyền về Công viên địa chất, tập trung vào các đối tượng là học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

- Tập trung phát triển mạng lưới đối tác của Công viên địa chất nhằm thiết lập mạng lưới đối tác và các sản phẩm gắn với Công viên địa chất phục vụ nhu cầu phát triển du lịch của Công viên địa chất Đắk Nông. Song song với việc phát triển đa dạng hóa các loại sản phẩm cần xây dựng bộ tiêu chí cụ thể, rõ ràng đối với các đơn vị, sản phẩm tham gia làm đối tác của Công viên địa chất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ của Công viên địa chất Đắk Nông. Trong đó, tập trung xây dựng các sản phẩm phục vụ nhu cầu trực tiếp của du khách như quà tặng lưu niệm, đặc sản, sản phẩm đặc thù địa phương. Để làm được điều này cần sự chỉ đạo từ cấp tỉnh đến các Sở, Ban, ngành, địa phương nhằm xây dựng phát triển một mạng lưới đối tác đảm bảo các yêu cầu của UNESCO.

- Xây dựng các chương trình cụ thể nhằm nâng cao chất lượng công tác chống biến đổi khí hậu và thiên tai trong vùng Công viên địa chất, đặc biệt là các địa điểm có nguy cơ xảy ra các tai biến địa chất. Thúc đẩy các hoạt động trong công tác bảo tồn các giá trị di sản trong vùng Công viên địa chất nhằm phát huy tổng thể các loại di sản trong vùng Công viên địa chất. Đây là hoạt động bảo tồn địa chất và bảo vệ môi trường trong vùng Công viên địa chất đảm bảo mục tiêu của Mạng lưới Công viên địa chất đề ra.

- Tập trung các nguồn lực để đầu tư, trang bị cơ sở vật chất nhằm phát huy hiệu quả các điểm chính trong số 44 điểm của 03 tuyến du lịch của Công viên địa chất đã bước đầu hình thành. Đồng thời phát triển thêm các tuyến, điểm mới nhằm đa dạng hóa các sản phẩm du lịch và phát triển sâu, rộng hơn trong toàn vùng Công viên địa chất phục vụ nhu cầu ngày càng cao của du khách đến với Công viên địa chất.

- Nâng cao công tác nghiên cứu khoa học, triển khai các dự án, kế hoạch trong khu vực Công viên địa chất nhằm củng cố cơ sở khoa học, ứng dụng cơ sở khoa học và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời củng cố cơ sở khoa học về địa chất, văn hóa, tự nhiên để bổ sung vào hồ sơ phục vụ cho công tác tái thẩm định trong thời gian tiếp theo.

- Tổ chức và tham gia các hoạt động xúc tiến du lịch Công viên địa chất nhằm phát triển du lịch của tỉnh nói chung và phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho cộng đồng dân cư trong vùng Công viên địa chất. Đây là hoạt động phát triển Công viên địa chất, cần phải triển khai thường xuyên nhằm thu hút

khách du lịch đến với Công viên địa chất, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Thường xuyên nâng cao năng lực công tác, hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, điều phối Công viên địa chất và đội ngũ nhân sự làm việc tại các trung tâm thông tin, điểm đến của Công viên địa chất nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Công viên địa chất Đắk Nông. Đặc biệt là công tác kiện toàn tổ, hình thành nên bộ máy độc lập, đủ mạnh để vận hành và phát triển Công viên địa chất Đắk Nông ngay sau khi được công nhận là Công viên địa chất toàn cầu.

- Tiếp tục thuê các chuyên gia tư vấn hỗ trợ tỉnh Đắk Nông xây dựng và phát triển công viên địa chất theo các tiêu chí của UNESCO và phát triển du lịch Công viên địa chất theo hướng bền vững. Một trong những yêu cầu của UNESCO đặt ra là Công viên địa chất luôn luôn phải phát triển, các lần thẩm định sau phải đạt được kết quả cao hơn lần thẩm định trước, do vậy việc thuê chuyên gia tư vấn để phát triển Công viên địa chất là cần thiết và thường xuyên.

- Tham gia các hoạt động của Mạng lưới Công viên địa chất trong nước và toàn cầu. Đây là tiêu chí của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, đồng thời tích lũy kinh nghiệm hướng đến đề xuất tỉnh và Mạng lưới công viên địa chất Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Mạng lưới Công viên địa chất châu Á - Thái Bình Dương (APGN) lần thứ 8 diễn ra vào năm 2023. Theo dự kiến đây là năm Công viên địa chất Đắk Nông tái thẩm định (04 năm/lần), do vậy việc đăng cai tổ chức sự kiện này sẽ có nhiều thuận lợi cho công tác thẩm định và công nhận là Công viên địa chất toàn cầu cho giai đoạn tiếp theo.

Trên đây là báo cáo kết quả sơ bộ thẩm định chính thức và phương hướng những nội dung cần triển khai thực hiện đến khi được công nhận là Công viên địa chất toàn cầu và những năm tiếp theo. Kính trình toàn thể Hội nghị xem xét, thảo luận.

